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జనసేనతో నా ప్రయాణం ...
“జనసేనతో నా ప్రయాణం” ప్రధాన ధ్యూయం ఏమిటంటే ఎంతో కాలంగా శ్రమిస్తునని జనసైనికులు, 
వీరమహిళలు, నాయకులు, టెక్నికల్ టం, ఎనానిరై టమ్్స, జనసేనతో వారి వారి ప్రయాణాలు, 
జనసేనుడితో అనుబంధం, సమాజం పట్ల వారి ఆలోచనలు, జనసేనని నిలబెటే్టందుకు వారి కృషి, 
జనసేనక్ వారి తోడ్పాటు వారి మాటలో్ల వివరించే చక్కని వేదిక...! మా ఈ శతఘ్నిన్యూస్ జనసేనతో 
నా ప్రయాణం...!

బి.టెక్ చేసి, తదనంతరం ఎంబీఏ చేసి ప్రస్తుతం ఎమ్.ఏ లో పబి్లక్ అడిమినిసే్రేషన్ మాస్టర్్స చేస్తు పార్్ట 
ఔత్్సహిక వేదిక ద్వారా పర్క్షలు రాసి పార్్ట తరపున పిలుపు రావడంతో ఉద్యూగం సైతం వదిలిపెట్్ట న్జివీడు 
నియోజకవర్ం క్షేత్రస్థాయిలో జనసేన పార్్టలో క్రియాశీలకంగా పూరితు స్థాయిలో రాజకీయాలో్ల ఉంటూ 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలను మరియు జనసేన పార్్ట సిద్్ధంత్లను ప్రజలలోక్ తీస్కెళ్ళందుకు 
అహరినిశలు కృషి చేస్తునని న్జివీడు నియోజకవర్ జనసేన నాయకు “పాశం నాగబాబు”గారితో ఈనాట్ 
మన “జనసేనతో నా ప్రయాణం”. జనసేనతో ఆయన ప్రయాణం ఎపుడు ప్రారంభమయియూంది? ఎలా 
ప్రారంభమయియూంది? అనే విషయాలు ఆయన మాటలో్లనే తెలుస్కుంద్ం.

శతఘ్నిన్యూస్: నమస్కారం నాగబాబుగారు. పాఠకులకు మీ గురంచి, మీ కుటంబ నేపద్ం గురంచి చెప్ండి?  
నాగబాబు: శతఘ్నిన్్స్ మీడియా పాఠకులకి అందరకి నమస్కారం. నేను మీ పాశం నాగబాబు. మాది న్జివీడు 
నియోజకవర్ంలోని రమణకకాపేట అనే గ్రామం. మా తండ్రి స్ధారణ మధ్ తరగతి రైతు, మా అమ్మ గృహిణి. 
మేము ముగు్రు సంతానం. మా ఇద్దరు సోదరులు హైదరబాదులో ఉద్్గాలు చేస్తూ స్థిరపడి ఉనానిరు. నేను 
బి.టెక్ చేస్, తదనంతరం ఎంబీఏ చేస్ ప్రస్తూతం ఎమ్.ఏ లో పబిలిక్ అడి్మనిస్ట్రేషన్ మాస్టర్స్ చేస్తూ జనస్టన పార్్టలో 
క్రియాశీలకంగా పూరతూ స్థియిలో రాజకీయాలోలి ఉనానిను. 

శతఘ్నిన్యూస్: జనస్టనతో మీ ప్రయాణం ఎలా ప్రారంభమయి్ంది?
నాగబాబు: 2014లో నేను ఇంజనీరంగ్ పూరతూ చేస్కునే రోజులోలి రాష్టం వేరుపడిన సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ 
లో ఏర్డిన రాజకీయ పరస్థితుల కారణంగా అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ గార ఆవేదన నుండి పుట్్టన జనస్టన పార్్ట 
ఆవిరాభావం రోజు ఆయన మాటలకు ఆకరషితుడై స్వతహాగా జనస్టన జండా పట్టకుని ఎనినికల ప్రచారంలో పాల్్నానిను. 
అంతే కాకుండా పార్్ట ఔతాస్హిక వేదిక ద్్వరా పర్క్షలు రాస్ పార్్ట తరపున పిలుపు రావడంతో ఉద్్గం సైతం వదిలిపెట్్ట 
న్జివీడు నియోజకవర్ం గ్ండ్ లెవెల్ లో మొదలైన నా జనస్టన ప్రయాణం నేట్కీ, ఎప్ట్కీ ఇలానే కొనస్గుతుంది.

శతఘ్నిన్యూస్: అసలు మీరు రాజకీయాలలోకి రావడానికి గల కారణాలు..? రాజకీయాలలో మీకు 
స్్రతూ ఎవరు?
నాగబాబు: నేను చిననిప్ట్ నుండి పుట్్ట పెరగిన వాతావరణం పూరతూగా రాజకీయాలకు పేరందిన 
ప్రాంతం. అప్ట్ నుంచి రాజకీయాలకు ప్రభావితుడనై నేను 2009లో స్మాజిక నా్యం కోసం 
అననియ చిరంజీవి గారు ప్రతి ఒకకారకీ అధికారం అంద్లని ఏర్డిన ప్రజరాజ్ం నుండి మరంత 
ఆసకితూ ఏర్డింది. తరా్వత సమాజంలో ఆరధిక అసమానతలతో విస్గు చెందిన సగట పౌరుడిగా 
ప్రాంత ప్రజల సమస్లు మీద రాజకీయ నాయకుల అలసత్వం చూస్ విస్గు చెంది అధికారం 
కొంతమంది చేతులోలి ఉంటే కొంత మందికి మాత్రమే నా్యం జరుగుతుంది అనే ఆలోచనతో 
ఇలాంట్ సమాజంలో రాజకీయ అసమానతలకు స్వస్తూ పలికందుకు దేశ భవిష్తుతూకి మూలాలైన 
యువత కవలం ఉద్్గాలు, వా్పారాలు మాత్రమే 

కాకుండా రాజకీయాలను కూడా బాధ్తగా స్్వకరంచాలని అలాంట్ మారు్ నాతోనే మొదలవా్వలి అనుకుంటూ నాలో నేను 
మానస్క సంఘరషిణలకు లోనవుతునని సమయంలో “ఎముకలు కుళ్ళిన, వయస్ మళ్ళిన సోమరులార చావండి...నెతుతూరు 
మండే, శకుతూలు నిండే, సైనికులారా రారండి”- అని 2014 మారచి 14 జనస్టన ఆవిరాభావం నాడు పవన్ కళ్్ణ్ గార 
భావోదే్వగ ప్రసంగం ననుని మరంత బలంగా రాజకీయాల పటలి ఆసకితూ పెంచింది. అకకాడ మొదలైన ప్రయాణం నేట్కీ ఎంతో 
మంది యువతని నాతో కలిస్ అడుగులేసెలా స్ఫూరతూనిచిచింది. రాజకీయాలోలి యువతను ఆకరషించేలా చేస్న కొణిదెల చిరంజీవి 
గారు, అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ గారు నాకు స్ఫూరతూ. 

శతఘ్నిన్యూస్: జనస్టన అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ నాయకత్వంలో మీకు నచిచిన అంశాలేమిట్?
నాగబాబు: అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ గారలో ముఖ్ంగా సమాజంలో అనా్యానికి గురవుతునని తకుకావ బలం వారకి ఎకుకావ 
అండగా నిలబడడం, స్మాజిక సృహ, సోషలిస్్ట భావాలు, దేశం బాగుండాలని కోరుకునే నిశచిలమైన మనసత్వం కలిగిన 
సైనికుడు. కుల, మత, వర్, వర్ణ, ప్రాంత బేధాలు లేని భావజాలం. మరెన్ని అంశాలు నా గురువు పవన్ కళ్్ణ్ గారలో 
నచాచియి. చెపు్కుంటూ పోతే ఒక మహా గ్ంథం అవుతుంది.

కొనస్గంపు తదుపరి పేజీలో...

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS


ఆదివారం, 01 అక్టో బర్ 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789

శతఘ్నిన్యూస్: మీ నియోజకవర్ంలో జనస్టనకు ప్రజాదరణ ఎలా ఉంది?
నాగబాబు: మా న్జివీడు నియోజకవర్ంలో జనస్టన పార్్టకి, అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ గారకి ప్రజలోలి రోజు రోజుకీ 

ఆదరణ మరంత బలంగా పెరుగుతుంది. వారాహి యాత్ర ప్రభావంతో నియోజకవర్ంలో అందర చూపు పార్్ట వైపు 
మరంత ఎకుకావగా ఉంది. అలానే ఈ ఏడాది మారచిలో అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ గార సమక్షంలో బరా్మ ఫణిబాబు 

గారు పార్్టలో చేరన తరా్వత నియోజకవర్ ప్రజలోలికి మరంత బలంగా జనస్టన పార్్టని, అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ 
గార మాటలను తీస్కుని వెళ్తూనానిం. రాబోయే రోజులోలి న్జివీడులో జనస్టన పార్్టని ఆదరస్తూరని ఖచిచితంగా 
నము్మతునానిను.

శతఘ్నిన్యూస్: జనస్టన స్ద్ధింతాలపై మీ అభిప్రాయం?
నాగబాబు: జనస్టన స్ద్్దంతాలు పవన్ కళ్్ణ్ గార 

భావజాలానికి నిలువుటద్దం పడుతునానియి. ఏడు స్ద్ధింతాలు 
కూడా మిగతా పార్్టల వారలా కాకుండా దేశ సమగ్తకు, 

ప్రజాస్్వమా్నికి సరైన మార్దర్శకాలుగా ఉనానియి. 

శతఘ్నిన్యూస్: జనస్టనాని తలపెట్్టనటవంట్ కౌలురైతు భరోస్ యాత్ర గురంచి మీ అభిప్రాయం చెప్ండి?
నాగబాబు: దేశంలో రైతులకు సంబంధించి అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ గారు తలపెట్్టన కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ర చరత్రలో నిలిచిపోతుంది. అధికారం లేకుండా రాష్టంలో 
రైతుల గురంచి మాత్రమే కాకుండా కౌలు రైతుల సంక్షేమం గురంచి ఆలోచించిన ఏకైక నాయకుడు పవన్ కళ్్ణ్ గారు. వార కుటంబాలను ఆదుకోవాలని తన సంత 
డబుబులతో వార కోసం వందల కోటలితో కౌలు రైతుల సంక్షేమ నిధి అనేది గొప్ కార్క్రమం చేపట్్టన నాయకుడికి అనుచరుడిగా ఉననిందుకు గర్వంగా ఉంది. 

శతఘ్నిన్యూస్: జనవాణి కార్క్రమంపై మీ అభిప్రాయం చెప్ండి?
నాగబాబు: సమాజంలో ప్రస్తూత పాలకులు కవలం కొనిని సమస్ల మీద మాత్రమే శ్రద్ద చూపిస్తూనని సమయంలో 
అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ గారు తన విజనర్తో జనవాణి ద్్వరా అనేక సమస్ల మీద దృష్్ట పెడుతూ ఎన్ని 
సమస్లను ప్రజల ముందుకు తీస్కువచేచిలా ఆలోచించి జనవాణి ఎంతో మందికి పరష్కారం అందిస్తూ 
అండగా నిలిచే విధానం నా భూతో నభవిష్త్.

శతఘ్నిన్యూస్: దేశంలో ఏ పార్్ట చేయనటవంట్ క్రియాశీలక సభ్త్వ కార్క్రమం గురంచి మీ అభిప్రాయం? 
నాగబాబు: తనతో నడిచే అనుచరుల క్షేమం ఆలోచించే వాడు అసలైన నాయకుడు. నేట్ సమాజంలో అలాంట్ 

ఆలోచన కలి్న వారు అరుదు అలాంట్ నాయకుడే పవన్ కళ్్ణ్ గారు. అందుక కార్కరతూల సంక్షేమంతో పాట వార కుటంబానికి ఆరధిక భరోస్ ఇవ్వడం అనేది ఈ 
ప్రపంచంలోనే ఎకకాడా లేదు. ఎన్ని లక్షల మంది బలంగా ఉతాస్హంగా పార్్టకి పని చేస్టలా చేస్న కార్క్రమం 5 లక్షల రూపాయల ఇన్స్రెన్స్ తో కూడిన క్రియాశీలక 
సభ్త్వ నమోదు. నేను కూడా మా న్జివీడు నియోజకవర్ంలో అనేక వందల మందికి పార్్ట సభ్త్వ నమోదు చేయడంతో పాట వారకి అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ గార 
తరపున భరోస్ ఇవ్వడం జరగింది. 

శతఘ్నిన్యూస్: జనస్టన తరపున మీరు చేస్నటవంట్ కొనిని కార్క్రమాలను తెలుపగలరు?
నాగబాబు: 2014లో మొదలైన నా జనస్టన ప్రయాణంలో పార్్ట చేపట్్టన ఔతాస్హిక పర్క్షల ద్్వరా 
న్జివీడు నియోజకవర్ంలో క్షేత్ర స్థియిలో పార్్ట బలోపేతానికి పార్్ట ప్రాథమిక సభ్త్వం నమోదుతో 
పాట జనస్టన జండా దిమ్మలు ఏరా్ట చేయడం, పార్్ట ఆదేశాల మేరకు జనబాట, జనతరంగం 
కార్క్రమాలకు న్జివీడు నియోజకవర్ కో-ఆరడినేటర్ గా పార్్టని ప్రతి గ్రామంలో గడప గడపకు 
తీస్కువెళ్తూ న్తన ఓటలి నమోదు చేస్తూ పార్్ట స్ద్ధింతాలను ప్రచారం చేయడంతో పాట స్టవా 
కార్క్రమాలు చేస్తూ, టం వర్కా గా చేస్తూ ప్రతి రోజూ ఏద్ ఒక గ్రామంలో కార్క్రమాలు చేబడుతు, 
సమస్ల మీద స్ందిస్తూ వాట్ని అధికారుల దృష్్టకి తీస్కువెళళిడమే కాకుండా అధినేత పవన్ 
కళ్్ణ్ గార దృష్్టకి స్వయంగా తీస్కువెళలిడం జరగింది. అలానే 2019 ఎనినికల సమయంలో 
గ్రామ గ్రామాన పార్్ట స్ంబల్ తో పాట ఎనినికల హామీలను ప్రజలకు ప్రచారం చేస్తూ ఎనినికల అనంతరం నా మీద కస్లు నమోదు చేయడంతో వైస్పీ నేతలు అక్రమంగా 
కస్లు పెట్్టన జనసైనికులకు అండగా నిలవడంతో పాట అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ గార పిలుపు మేరకు నియోజకవర్ంలో భవన నిరా్మణ కార్మకులకు అండగా నిలవడం, 

స్థినిక సమస్లా మీద స్ందిస్తూ, కరోనా సమయంలో జనస్టవ ద్్వరా నితా్వసర వస్తూవుల పంపిణీ, 
కరోనా వారయర్స్ కి ప్రోతాస్హకాలు, శానిటర్ ఐటమ్స్, ఆరధిక సహాయాలు చేయడం, నాతో పాట మా 
అమ్మ గారని కూడా స్థినిక ఎనినికలోలి ప్రత్క్షంగా పోట చేయడంతో పాట పోట చేస్న వారకి అండగా 
ప్రచారం చేయడం జరగింది. అలానే పార్్ట ఆదేశాల మేరకు నియోజకవర్ంలో అధా్వనంగా ఉనని రోడులి, 
జగననని కాలనీలు, స్థినిక సమస్ల మీద అనేక కార్క్రమాలు నిర్వహించడం జరగింది. క్రియాశీలక 
సభ్త్వ నమోదు కార్క్రమం వరుసగా రెండు విడతలోలి కూడా నియోజకవర్ంలోనే అత్ధికంగా 423 
సభ్తా్వలు చేస్ జనస్టన జిలాలి, రాష్ట నాయకుల చేత, అధినేత పవన్ గార ప్రశంసలు పందడం జరగింది. 
అలానే జనవాణి కార్క్రమంలో న్జివీడు నియోజకవర్ వివిధ సమస్లను అధినేత దృష్్టకి స్వయంగా 
తీస్కువెళలిడం జరగింది. అంతే కాకుండా అనేక వందల కార్క్రమాలను నిర్వహించడం జరగింది.

కొనస్గంపు తదుపరి పేజీలో...

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్నిన్యూస్: తెలుగుదేశంతో పతుతూపై మీ అభిప్రాయం చెప్ండి?
నాగబాబు: తెలుగుదేశం పార్్టతో పతుతూ పెట్టకునే విషయంలో నేను పూరతూగా అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ గార 
నిర్ణయంతో ఏకీభవిస్తూను. ఎందుకంటే ప్రస్తూతం వైస్పీ నాయకులు అధికారానిని అడుడిపెట్టకుని అనేక రకాలుగా 
కస్లు పెడుతూ మునుపెననిడూ లేని విధంగా సైకో పాలన చేస్తూనానిరు. కాబట్్ట ప్రతిపక్షాలు ఉమ్మడిగా 
పోట చేస్ ప్రస్తూత ప్రభుతా్వనిని దింపకపోతే రాష్టం మరంత నష్టపోతుంది. అందుక పవన్ కళ్్ణ్ గారు 
రాష్ట ప్రజల శ్రేయస్టస్ ముఖ్ం అని రాబోయే ఎనినికలోలి అధికారానిని కైవసం చేస్కుని న్తన పాలనకు 
స్వస్తూ పలకాలని భావించే పతుతూకు స్దధిమయా్రు. అలానే అందరూ కోరుకునే విధంగా పవర్ షేరంగ్ 
కూడా ఉంటంది. కాబట్్ట వైస్పీ స్నుభూతి పరుల ట్రాప్ లో పడి పార్్టకి, అధినేతకు ఉచిత సలహాలు 
ఇచేచి వారకి దూరంగా ఉండాలని తెలియచేస్తూనానిను.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ భవిష్త్ కారా్చరణ ఎలా 
ఉండబోతుంది?
నాగబాబు: అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ గార ఆదేశాల మేరకు 
నియోజకవర్ంలో ట్డిపితో కలిస్ నిరసన దీక్షలోలి పాల్్ంటూ వారకి 
సంఘీభావం తెలుపుతూ నియోజకవర్ంలో కలిస్ ఉమ్మడిగా పోరాటాలు 
చేస్తూ, అలానే నియోజకవర్, మండల నాయకులతో కో-ఆరడినేషన్ చేస్తూ పార్్ట బలోపేతానికి కృష్ చేస్తూ పార్్టని, అధినేత 
పవన్ కళ్్ణ్ గారని నేను అనుకునని స్థినంలో చూడడమే కాకుండా భవిష్త్ లో అధినేత ఆదేశిస్టతూ పోట చేస్టందుకు స్దధింగా 
ఉండడమే కాకుండా పార్్టకి తోడుగా నిలిచిన వారకి అలానే ప్రజలకు అండగా ఉంటానని స్ష్టం చేస్తూనాని.

శతఘ్నిన్యూస్: 2024 లో ప్రజల తీరు్ ఎలా ఉండబోతోందని మీరు అనుకుంటనానిరు?
నాగబాబు: వచేచి ఎనినికలోలి ప్రజలు మారు్ కోరుకుంటనానిరు. 2024లో అందరూ కోరుకునే న్తన ఉమ్మడి ప్రభుతా్వనిని 
చూడబోతునానిం. వైస్పీ అహంకారానిని బంగాళ్ఖాతంలో కలిపే విధంగా ప్రజల తీరు్ ఉంటంది. రాష్ట ప్రజలు కోరుకునే 
పవన్ కళ్్ణ్ గార ప్రజాపాలనకు ప్రజలు పట్టం కట్టబోతునానిరు. అందులో ఎలాంట్ సందేహం లేదు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనస్టనకు మీడియా సపోర్్ట లేదు? ఈ విషయానిని మీరు ఎలా అధిగమించాలని ప్రయతినిస్తూనానిరు?
నాగబాబు: మిగతా పార్్టల మాదిరగా జనస్టన కు మీడియా సపోర్్ట లేకపోవచ్చి, కానీ ప్రజలే మీడియాగా చేస్కుని పవన్ 
కళ్్ణ్ గారు ముందుకు వెళ్తూనానిరు. అలానే నేడు సోషల్ మీడియా చాలా బలంగా పని చేస్తూంది. అందులో జనస్టన పార్్ట 
చాలా బలంగా ఉంది కాబట్్ట జనస్టన పార్్టకి జనసైనికులే మీడియా. అలానే మీలాంట్ వారు కూడా స్వచచిందంగా పార్్ట కి తోడుగా ఉంటనానిరు. 

శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్నిన్్స్ గురంచి మీ అభిప్రాయం చెప్ండి?
నాగబాబు: నేడు మీడియా అంటే ఒక వరా్నికి కొము్మ కాస్తూ వాసతూవాలను 
చూపించకుండా ఆరధిక లాభాపేక్షలని ఆశిస్తూనని నేట్ సమాజంలో జనస్టన పార్్ట 
కోసం, ప్రజల శ్రేయస్స్ కోసం ఏమి ఆశించకుండా నిరంతరం జనస్టన పార్్ట రాష్ట 
వా్పతూంగా ప్రతి నియోజకవర్ంలో చేస్ట ప్రతి కార్క్రమానిని, పార్్ట నాయకులను 
ప్రజలోలికి తీస్కువెళ్తూనని మీకు శతకోట్ ధన్వాద్లు తెలుపుకుంటనానిను. 
మీరు రాబోయే రోజులోలి మరంత ఉననిత స్థియికి ఎదిగి ప్రజాపక్షంగా ఉండాలని 
కోరుకుంటనానిను.

శతఘ్నిన్యూస్: పాఠకులకు మరయు ప్రజలకు మీరచేచి సందేశం?
నాగబాబు: పాఠకులను, ప్రజలను నేను కోరుకునేది ఒకకాటే ఇనిని దశాబా్దలు అందరకీ 
అవకాశం ఇచాచిరు. ఈ ఒకకాస్ర ఎటవంట్ అవినీతి మచచి లేని, విలువలతో 

కూడిన రాజకీయాలను చేస్తూనని మా జనస్టన పార్్ట అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారకి ఒకకా అవకాశం ఇచిచి చూడండి మనం కోరుకునే సమ సమాజానిని స్థిపించి చూపిస్తూడు.

శతఘ్నిన్యూస్ అడగగానే మీ విలువైన సమయానిని మాకు కేటాయించి మేము అడిగన ప్రశనిలకు ఎంతో ఓపికగా సమాధానం చెపిపాన మీకు శతఘ్నిన్యూస్ 
టం తరపున ధనయూవాదములు నాగబాబు గారు. మరొకరితో జనసేనతో నా ప్రయాణంలో మళ్్ళ కలుద్్దం.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS

